
Menntamálanefnd

Umsögn um frumvarp til laga um grunnskóla (bættur réttur nemenda o.fl.), 747. mál.

Fræðslunefnd Fljótsdalshéraðs fjallaði um ofangreint erindi á fundi sínum 9. maí sl. í þvi sambandi var 
eftirfarandi bókað:

Fræðslunefnd gerir othugasemd við hversu seint frumvörp/þingmál berast til umsagnar og 
bendir á aðferill mála hjá sveitarfélögum tekur talsverðan tíma og því erfitt að ná að skila inn 
umsögnum innan tilskilins frests. Nefndin bendir á að afar mikilvægt er að lagtsé raunhæft 
kostnaðarmat á áhriflaga og reglugerða og slíkt matfylgi málum til umsagnar.

Þessu er hér með komið á framfæri.

Bestu kveðjur

Helga Guðmundsdóttir
Fræðslufulltrúi


